
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 7/2561  

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารส านักงานอธกิารบดี 

_____________________ 

 

รายชื่อกรรมการท่ีมาประชุม      ต าแหน่ง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร ยศราช    อธิการบดี ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา    รองอธิการบดี 

3. อาจารย์รชฎ เชือ้วิโรจน์     รองอธิการบดี 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย    รองอธิการบดี 

5. อาจารย์อภิชาติ สวนค ากอง     รองอธิการบดี 

6. อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล     รองอธิการบดี 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม   รองอธิการบดี 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง    รองอธิการบดี 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรอืงชัย จูวัฒนส าราญ   คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมุาพร อุประ    คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 

เกษตร 

12. อาจารย์อนุวัติ เชื้อเย็น     คณบดีคณะพัฒนาการทอ่งเที่ยว 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร   คณะศิลปศาสตร์ 

14. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล    คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร    รองคณบดีฝา่ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

แทนคณบดีคณะบรหิารธุรกิจ 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จงกล พรมยะ    คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงฯ 

17. อาจารย์รชฏ เชือ้วิโรจน์     รักษาการแทนคณบดีคณะสารสนเทศฯ 

18. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศักดิ์ ศรเีงินยวง   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  

19. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ   คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

20. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข     คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

21. อาจารย์ ดร.บุญศลิป์ จติตะประพนัธ์    คณบดีมหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร  

22. อาจารย์ ดร.สมคดิ แก้วทพิย์     คณบดีวิทยาลยับรหิารศาสตร์ 

23. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศักดิ์ เม่งอ าพัน   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี    คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน 

25. รองศาสตราจารย ์ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่    ผู้อ านวยการส านักวจิัยและสง่เสรมิ 

วิชาการการเกษตร 
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26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี    ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนา 

วิชาการ 

27. นางอรณา พิทยากรศิลป์     ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

28. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสรฐิ จรรยาสุภาพ   ประธานสภาพนักงาน 

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากจิ   รองอธิการบดี กรรมการและ 

เลขานุการ 

30. นางปราณี พันธุ์วุฒิ      ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 

31. นางพัชรี ค ารินทร์      หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ตดิราชการอื่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กริติการกุล    รองอธิการบดี 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ     ผู้ช่วยอธิการบดี 

2. อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารศีรีสม    ผู้ช่วยอธิการบดี 

3. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล    ผู้ช่วยอธิการบดี 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์   ที่ปรึกษาอธิการบดี 

5. นางสาวนีร เรียนกุนา      ผู้อ านวยการกองคลัง 

76 นายเสรมิศักดิ์ ไชยทา     หัวหน้างานวินัยและนิติการ 
     

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 

1. นางธัญทิวา เผา่ต๊ะใจ      เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2. นางลัดดาวรรณ บ ารุงกาญจน์     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

3. นางสาวกริยิา ทิพย์โอสถ     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เจ้าหน้าที่ประจ าห้องบันทกึเสียง 

นายชัยรัตน์ จีรวัฒนกุล      ช่างเทคนิค 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

  เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  

  1. การพัฒนาการวิจัยด้านการเกษตร  
 

  ด้วยอธิการบดีแจ้งว่า ตามที่ได้เข้าพบส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

(สวก.) เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการวิจัยด้านการเกษตรของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในการ

หารือดังกล่าวพบว่า งบประมาณด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยเมื่อ

เปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้วพบว่าหลายมหาวิทยาลัยถูกตัดงบประมาณด้านการวิจัย เนื่องในปีนี้

ส านักงบประมาณใช้ระบบ MOC ในการพจิารณาจัดสรรงบประมาณ   
 

  ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม) 

ติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องดังกล่าว และรายงานผลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ                                   

เป็นระยะ 
 

  2. โครงการอธกิารบดพีบปะบุคลากร 
   

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอธิการบดีพบปะบุคลากรเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร นั้น จากการประเมินการจัดโครงการฯ ดังกล่าวแล้วพบว่า                                           

ยังไม่เห็นผลที่ชัดเจน ดังนั้น ให้กองแผนงานพิจารณาว่าจะมีการปรับแผนการจัดโครงการอย่างไร อาจจัด                                   

ในรูปแบบของ Forum และพิจารณาว่าจะสื่อสารนโยบายและยุทธศาสตรใ์นด้านใด 
 

  ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม) 

และผู้อ านวยการกองแผนงาน พิจารณาด าเนินการ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

   ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแกไ้ข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 

- ไม่มี – 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  

4.1 ด้านกฎหมาย  
 

1) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท 

     เหมาจ่ายส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวชิาภาษาไทยส าหรับชาวตา่งประเทศ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
 

ตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้เสนอ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียม

การศึกษาประเภทเหมาจ่ายส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ส าหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ 

2/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตาม “ร่าง” ประกาศฯ ที่เสนอ 

และให้เสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรตัดข้อ 3 และ ข้อ 4 ใน “ร่าง” ประกาศฯ ออก ตามเหตุผล 

ดังนี้ 

1. ขอ้ 3 ได้ระบุให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2543  แต่เนื่องจากจะตอ้ง

มีการยกเลิกข้อบังคับฯ ดังกล่าว และจัดท าข้อบังคับฉบับใหม่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย                                    

แม่โจ้ พ.ศ. 2560  

2. ข้อ 4 ถอืเป็นหลักปฏิบัติที่ต้องด าเนินการตามหลักการรับเงินอยู่แล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้กองคลังด าเนินการ

ตัดข้อความในข้อ 3 และ ข้อ 4 ใน “ร่าง” ประกาศฯ ออก ก่อนส่งให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ 

ตรวจสอบความถูกต้องกอ่นเสนออธิการบดีลงนาม 
 

2) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษา 

    ส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา (โท) ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง 

    มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน 
 

ตามที่สถานบริการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาด้านการท่องเที่ยว ได้เสนอ “ร่าง” ประกาศ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โท) 

ตามโครงการความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน นั้น 
 

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม คร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 พิจารณา

แล้วมีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ “รา่ง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขข้อความใน “รา่ง” ประกาศฯ โดยให้

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้ปรับแก้ไขก่อนเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย  
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2. ให้สถานบริการให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ จัดท าแผนการบริหารจัดการ

งบประมาณโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ราชอาณาจักรภูฏาน 

โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กองแผนงาน กองคลัง และประธานหลักสูตรในคณะ ที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณตามโครงการดังกล่าวต่อไป 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ 

1. เห็นชอบ “รา่ง” ประกาศฯ โดยให้มีการแกไ้ข ดังนี้ 

1) ให้ใชชื้่อประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา  ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ 

ราชอาณาจักรภูฏาน 

๒) แก้ไขย่อหน้าที่ 1 ดังนี้ 

         - บรรทัดที่ 3  จาก “...ระดับปริญญาโท 8 หลักสูตร ...” เป็น  “...ระดับปริญญา

โท 7 หลักสูตร...”  

          - บรรทัดที่ 5 ตัดข้อความ “ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2562” 

ออก 

2. เมื่อกองคลังด าเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งให้งานวินัยและ                             

นิติการ กองการเจา้หน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องกอ่นเสนออธิการบดีลงนาม 
 

3) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม ประกาศ 

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ไปแล้วนั้น เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นการ

ประชุมที่ส าคัญในระดับมหาวิทยาลัย ที่ก ากับการพิจารณาการบรหิารงานมหาวิทยาลัยทุก ๆ ด้าน จึงจ าเป็นต้อง

มีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อน าเสนอข้อมูลการตัดสินใจอย่างละเอียดครบถ้วน ประธานคณะกรรมการบริหารฯ จึงให้

เชิญผูช่้วยอธิการบดี ซึ่งมีหน้าที่บริหารก ากับดูแลหน่วยงานและผู้อ านวยการกอง ผู้แทนหน่วยงานเข้ารว่มประชุม 

เพื่อน าเสนอรายละเอียดหรือรายงานผลการด าเนินงานเรื่องที่มหาวิทยาลัยมอบหมายในการประชุมทุกครั้ง                                       

ซึ่งจ าเป็นต้องจัดเตรียมค่าใช้จ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ให้ครบตามจ านวน รวมถึงเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานประชุม ทั้งนี ้เนื่องจากในทางปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น ได้ก าหนดให้เบิกจ่ายคา่รับรองการ

ประชุมตามหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้ 

  “ในข้อ 14 (๒) ค่ารับรองอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับการประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินรายได้ เห็นสมควรให้ก าหนดอัตรา                               

คา่เบี้ยประชุมหรอืคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมาย ให้เบิกจ่ายในอัตรา ดังนี้ 

  (ก) ค่าอาหารระหว่างการประชุม  ไม่เกนิ 70 บาทต่อคนต่อมือ้ 

  (ข) คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ไม่เกนิ 50 บาทต่อคนต่อการประชุมคร่ึงวัน 
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ประกอบกับความในข้อ 15 (๒) “การเบกิจ่ายคา่รับรองอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการ

ประชุม ให้เบิกตามที่จ่ายจริงตามจ านวนคณะกรรมการที่ปรากฏในค าสั่งหรือประกาศแต่งตั้งโดยใบเสร็จรับเงิน

เป็นหลักฐานการจ่าย” ซึ่งในทางปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามปฏิบัติจริง 

ดังนั้น เพื่อให้การเบิกคา่ใช้จา่ยในการประชุมเป็นไปตามระเบียบและการปฏิบัติจรงิ กองกลางจึงเสนอขอเพิ่มเติม

ผู้เข้ารว่มประชุมคณะกรรมการบรหิารฯ มีสิทธิเบิกจ่ายตามข้อ 14 (๒) ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามจ่ายจรงิ 

ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมเป็นไปด้ วยความ

เรียบร้อย กองคลังจึงเสนอ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม โดยได้ด าเนินการ

ปรับแกไ้ขเพิ่มเติมความในข้อ 14 และข้อ 15 เสนอคณะกรรมการเงินรายได้พจิารณา ดังนี้ 

  1. เพิ่มเติมความในข้อ 14.1 และ ข้อ 14.2  คือ “กรณีใช้บริการอาหาร อาหารว่างและ

เครื่องดื่มจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการช าระค่าใช้จ่ายโดยวิธีโอนเงินระหว่างกัน                           

ตามอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรยีกเก็บ” 

  2. แก้ไขความในข้อ 15.2  

      จาก “การเบิกจ่ายค่ารับรองอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม ให้เบิกตาม                                    

ที่จ่ายจริงตามจ านวนคณะกรรมการที่ปรากฏในค าสั่งหรือประกาศแต่งตั้ง โดยใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน                                     

การจา่ย” 

      แก้ไขเป็น “การเบิกจ่ายค่ารับรองอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม ให้เบิก

ตามที่จ่ายจริงตามจ านวนคณะกรรมการที่ปรากฏในค าสั่งหรือประกาศแต่งตั้ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ที่ได้รับเชิญให้

เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุมซึ่งได้ลงชื่อปฏิบัติงานด้วย  โดยใช้ใบเสร็จรับเงิน                                               

เป็นหลักฐานการจา่ย” 
 

  คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม คร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 พิจารณา

แล้วมีมติให้ความเห็นชอบตาม “ร่าง” ประกาศฯ ที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

  1. กรณีการช าระค่าใช้จ่ายโดยวิธีการโอนเงินระหว่างหน่วยงาน นั้น กระท าได้เมื่อหน่วยงานที่

ผู้รับโอนเงินจะต้องมีประกาศการรับเงินที่ชัดเจนด้วย 

  2. การก าหนดสิทธิการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันต้องให้ครอบคลุมรวมถึงคณะ-ส านัก เพื่อมิ

ให้เกดิผลกระทบในทางปฏิบัติ 

  3. การออกระเบียบ ประกาศ ถอืใช้บังคับ ควรมีการท าความเข้าใจให้ตรงกัน 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ประกาศฯ ที่ เสนอ ทั้งนี้                                                  

ให้ผู้อ านวยการกองคลัง นัดหารือร่วมกับ ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานวินัยและ                             

นิติการ โดยให้น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของ “ร่าง” ประกาศฯ                                     

กอ่นเสนออธิการบดีลงนาม 
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4.2 ด้านการเงินและงบประมาณ 
 

 ๑) “ร่าง” แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  

    ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันและการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน  ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า งานบริการ และสิ่งก่อสร้าง 

เป็นช่องทางของการทุจริตคอร์รัปช่ัน และเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ส าคัญ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้ความส าคญั

ในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) การค านวณราคากลาง 

การประมูลงานหรอืประกวดราคา การลงนามในสัญญาการบรหิารสัญญา การตรวจรับงาน การเบกิจา่ย นั้น 
 

  ในการนี้ กองคลังได้ด าเนินการจัดท า “ร่าง” แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณี

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ                                                       

ความโปรง่ใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้บุคลากรและเจา้หน้าที่ของมหาวิทยาลัยทุกระดับได้

รับทราบและน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ เสนอ                                      

ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

  1. ขั้นตอนการประเมินความต้องการ 

  2. ขั้นตอนการเตรยีม 

   3. ขั้นตอนการคัดเลือกผูเ้ข้ารว่มการประมูล 

  4. ขั้นตอนการด าเนินการตามสัญญา 

  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ประกาศฯ ที่ เสนอ ทั้งนี้                                             

ให้ผู้อ านวยการกองคลัง นัดหารือร่วมกับ ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานวินัยและ                                        

นิติการ โดยให้น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของ “ร่าง” ประกาศฯ                                  

กอ่นเสนออธิการบดีลงนาม 

๒) พิจารณาข้อเสนอแนะการจัดท างบการเงินของมหาวิทยาลัยตามข้อสงัเกต 

    ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิ จงัหวัดเชียงใหม่ 
 

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาข้อมูลจากรายงาน

การตรวจสอบงบการเงินส าหรับป ีสิน้สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวและมีข้อทักท้วง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะหลายประเด็น 

และงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ยังอยู่ระหว่างการปรับแก้ตามข้อทักท้วงข้างต้นจึงยังไม่ได้จัดส่ง สตง.                                       

ตามช่วงเวลาที่ก าหนดประกอบกับสภามหาวิทยาลัยต้องการข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ ว่าควร

ด าเนินการในกรณีดังกล่าวอย่างไร ที่ประชุมจึงมีมติให้กองคลังด าเนินการสรุปข้อมูล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

และให้ค าชีแ้นะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท างบการเงินของมหาวิทยาลัย 
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คณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑                                             

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาข้อมูลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของ 

สตง. แล้ว จึงมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ควรปรับปรุงงบการเงินภาพรวมของมหาวิทยาลัยปี ๒๕๕๙ ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ 

สตง. และจัดส่ง สตง. เพื่อให้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าว  

2. ควรจัดท าข้อมูลทางบัญชีเป็น ๒ ส่วน โดยเป็นข้อมูลตามระบบ GFMIS ซึ่งเป็นเงิน

งบประมาณแผ่นดินและอีก ๑ ส่วนเป็นเงินนอกงบประมาณ แล้วน ามารวมกัน โดยตัดรายการระหว่างกันออกไป 

3. กรณีเงินอุดหนุนการวิจัย ควรน าไปหารือกับ สตง. ว่ามหาวิทยาลัยสามารถบันทึกเป็น

คา่ใช้จา่ยทั้งจ านวนได้หรอืไม่หรอืต้องแยกรายการโดยแสดงรายละเอียดของคา่ใช้จา่ย 

4. ควรมีการสอบทานการมอบอ านาจของอธิการบดี เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการค้ าประกัน

สัญญา 

5. ควรจัดท าสรุปข้อมูลงบการเงินที่ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสตง. และการด าเนินการที่

เก่ียวข้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบระบบงานฯ มีข้อเสนอแนะในภาพรวมเพื่อให้การจัดท า                                       

งบการเงินของมหาวิทยาลัยมีความถูกต้องและสอดคล้องตามข้อสังเกตของ สตง. ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรมียอดตั้งต้นที่ถูกต้องส าหรับจัดท างบการเงินภาพรวมปี ๒๕๖๐ ดังนั้น                                      

จึงจ าเป็นต้องด าเนินการปรับยอดงบการเงินปี ๒๕๕๙ ให้ถูกต้องและได้รับการรับรองจาก สตง. กอ่น 

2. ควรมีการปรับรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนให้ตรงกับรอบระยะเวลาบัญชีของ       

มหาวิทยาลัยเพื่อให้การ consolidated งบการเงินเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง 

3. มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการวางระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ ของมหาวิทยาลัย

ใหม่ทั้งระบบโดยระบบงานนี้จะต้องมีทีมพัฒนาระบบมาท างานในส่วนนี้เต็มเวลาเพื่อวางระบบใหม่ รวมถึงต้อง                            

ท าหน้าที่ในการฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง จึงมีความเห็นว่าควรจ้าง outsource                             

ที่มีความเป็นมืออาชีพเขา้มาด าเนินการในส่วนนี้ 
 

ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

1. การด าเนินการด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยควรมีการประเมินเพื่อป้องกัน                                     

ความเสี่ยงในหลาย ๆ ส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการและระเบียบดา้นการเงินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี ้

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอให้มหาวิทยาลัยเร่งพิจารณาใน 2 เรื่อง ดังนี้ 

 1.1 ข้อมูลงบประมาณอุดหนุนนักวิจัย ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้กระจายอ านาจ                                     

ให้นักวิจัยเป็นผู้ดูแลควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนดังกล่าวเอง ให้ส านักวิจัยฯ จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ

การควบคุมเงินวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย  

 ทั้งนี้ ในอนาคตการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนนักวิจัย จะไม่พิจารณาจาก

ฐานงบประมาณที่ได้รับในปีที่ผ่านมา แต่จะพิจารณาจากโครงการวิจัยที่เสนอว่ามีคุณภาพและน าไปสู่การใช้

ประโยชน์มากน้อยเพียงใด ดังนั้น คณบดีทุกคณะต้องท าความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวกับนักวจิัยภายในหน่วยงาน 

  1.2 ข้อมูลเงินกองทุน ส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิจะพิจารณาว่าการด าเนินงานกองทนุ

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องหรอืไม่ อย่างไร 
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2. เนื่องด้วยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัย

ว่า ควรระมัดระวังเรื่องการกระจายอ านาจด้านการเงิน และต้องมีระบบด้านการเงินที่เป็นสากล โดยเชิญ

ผู้เช่ียวชาญภายนอกเข้ามาร่วมเป็นคณะท างานและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน ดังนั้น ควรมีการ

แต่งตั้งคณะท างานเพื่อผลักดันในเรื่องดังกล่าวด้วย 

3. ในปัจจุบันส านักงานงบประมาณได้ปรับระบบในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยจะ

เคร่งครัดในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น ซึ่งการขอจัดสรรงบประมาณในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยจะต้องมีการน าเสนอโครงการที่ตอบสนองการท าประโยชน์เพื่อประเทศชาติเป็นหลัก ดังนั้น 

ทุกหน่วยงานควรให้ความส าคัญและพิจารณาว่าจะมีแนวทางอย่างไรในการหารายได้และการใช้จ่ายที่มี

ประสิทธิภาพมากขึน้  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. มอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิรโิภคากิจ) และผู้อ านวยการ

กองคลัง พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องโดยด่วน  

2. มอบหมายให้ส านักวจิัยฯ น าข้อเสนอแนะของที่ประชุมในข้อ 1.1 ไปพิจารณาด าเนินการ  
 

 4.3 ด้านพัฒนานักศึกษา  
 

  ๑) พิจารณาแนวทางการจดัโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “กิจกรรมพัฒนา  

      นักศึกษา 7 วัน” และการแต่งตัง้คณะกรรมการดูแลกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 7 วัน” 

โดยได้รับจัดสรรงบประมาณในวงเงิน 224,000 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นงบประมาณ                                         

ที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการส าหรับคณะกรรมการดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับการ

แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย โดยจะเป็นการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับบุคลากร ศิษย์เก่า และ

นักศึกษาที่เข้ามาช่วยดูแลการจัดกจิกรรม   
 

  แต่เนื่องจากที่ผ่านมามีบุคลากรมาลงชื่อปฏิบัติงานจ านวนน้อย จึงท าให้จ านวนไม่เป็นไปตามที่

ประมาณการไว้ และเมื่อมีการสรุปค่าใช้จ่ายตามโครงการแล้วท าให้ไม่สัมพันธ์กัน ซึ่งเมื่อส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดินเข้ามาตรวจสอบและเชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียด  และในเบื้องต้นคณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจรงิได้ให้ค าแนะน าว่าควรมีการปรับวธิีการในการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน เช่น 

คา่ตอบแทนการปฏิบัติ หรอืสวัสดิการในรูปแบบอื่น ๆ  
 

  ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา กองกิจการนักศึกษาได้จัดส่งหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์

ให้คณะ วทิยาลัย ส่งบุคลากรเข้ารว่มเป็นกรรมการฯ และได้มีการเชิญกรรมการเขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังค าชีแ้จง

การด าเนินงาน แนวทางการปฏิบัติงาน กอ่นที่นักศึกษาจะมารายงานตัว แต่ยังได้รับความรว่มมือจากบุคลากรมา

ปฏิบัติงานจ านวนน้อย ซึ่งจะเป็นบุคลากรคนเดิมที่มาปฏิบัติงาน และบุคลากรที่มาปฏิบัติงานบางคนไม่ได้ลงชื่อ

ปฏิบัติงาน จึงส่งผลกระทบต่อการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น กองกิจการนักศึกษาได้วางแนวทางใน

การด าเนินการในปีการศึกษา 2561 โดยจัดจะจัดส่งหนังสือเพื่อขอให้คณะ วิทยาลัย ส่งบุคลากรเข้าร่วม
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ปฏิบัติงานเป็นกรรมการเช่นเดิม โดยแนบแบบฟอร์มส าหรับจัดส่งรายชื่อ โดยแยกเป็นกจิกรรมให้กับคณะ เพื่อให้

คณะพิจารณาบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตรวจสอบได้ และขอให้คณะก าชับให้บุคลากรมาปฏิบัติงาน                    

ในวัน เวลา ตามแบบฟอร์ม และต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดด้วย เพื่อความโปรง่ใส 
 

  คณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 พิจารณา

แล้วมีมติให้เสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

  1. เห็นชอบแนวทางการจัดสวัสดิการให้กับคณะกรรมการดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนา                                           

นกัศึกษาฯ ดังนี้ 

   1.1 จ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา แทนการจัดเป็นอาหารตามรายชื่อผู้ที่

ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและมีการมาปฏิบัติงานตามความเป็นจริง สามารถตรวจสอบได้ 

    1.2 จัดอาหารว่าง (กาแฟ โอวัลติน น้ าดื่ม) ไว้รองรับผู้มาปฏิบัติงานเพิ่มเติม หรือมา

เป็นครัง้คราว 

   1.3 จัดเป็นอาหารกล่องให้กับนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการฯ 

  2. ขอความอนุเคราะห์ให้คณะส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นกรรมการ โดยให้มีการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดด้วย 
 

  ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

  1. เพื่อให้การด าเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น                                   

ควรพิจารณาจัดท าระเบียบหรอืประกาศฯ เพื่อรองรับการเบิกจ่ายเฉพาะโครงการดังกล่าว 

  2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและระบบในการท างานให้มีความถูกต้อง โปรง่ใส 

ตรวจสอบได้ ท าอย่างไรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยใช้ตรรกะ เหตุผล และความเป็นจริงในการ

ด าเนินการ 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบแนวทางการจัดสวัสดิการให้กับคณะกรรมการดูแลการจัดกิจรรมพัฒนานักศึกษาฯ 

ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้กองกิจการนักศึกษาด าเนินการจัดท าประกาศฯ เพื่อรองรับการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม

ในโครงการพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริงกอ่น 

2. ขอความอนุเคราะห์ให้คณะส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นกรรมการ โดยให้มีการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดด้วย 
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  ๒) สรุปจ านวนผู้สมคัรและช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาใหม่  

      ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ตามที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้สรุปจ านวนผู้สมัครและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ของนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ประกอบกับ เมื่อวันที่ 8 

พฤษภาคม 2561 ได้มีการหารือร่วมกันระหว่าง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี โดยมีประเด็นในการ

หารือ ดังนี ้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

   1. ข้อมูล สถิติ อัตราเกิดประชากร ย้อนหลัง/งบประมาณ อัตราการเพิ่ม/ลด ของสถาบัน 

อุดมศึกษาของรัฐ กลุ่มต่าง ๆ เพื่อสะท้อนภาพการปรับเปลี่ยนที่ทันสถานการณข์องมหาวิทยาลัย   

2. ข้อมูลการรายงานตัวของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561                                          

เป็นการรับครั้งที่ 3 ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีเป้าหมาย 3,500 คน รายงานตัว 2,882 คน (คิดเป็นร้อยละ 82) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีเป้าหมาย 555 คน รายงานตัวแล้ว 264 คน (คิดเป็นร้อยละ 47) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีเป้าหมาย 140 คน รายงานตัวแล้ว 82 คน (คดิเป็นร้อยละ 59) ภาพรวม ปรญิญา

ตรี รายงานตัว ร้อยละ 76 (ปิดรับวันที่ 13 พฤษภาคม 2561) บัณฑิตวิทยาลัย รายงานตัวแล้ว 69 คน 

(ประกอบด้วยปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 68 คน) คาดว่าหากสนับสนุนทุนก้นกุฏิ 20 ทุน จะมีนักศึกษา

บัณฑติวิทยาลัย ประมาณ 100 คน ซึ่งจะเห็นว่าจ านวนต่ ากว่าเป้าหมายมาก  

3. แนวโน้มการสละสิทธิการรายงานตัวนักศึกษาใหม่  ประมาณ ร้อยละ 20 (สาเหตุจาก

นักศึกษาได้เข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยอื่น และมีสาเหตุจากไม่สามารถปรับตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ

พัฒนานักศึกษาได้ส่วนหนึ่ง  

4. ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ มีทุนหลายประเภท และมีมูลค่าทุนที่แตกต่าง

กัน เฉลี่ย 10,000 บาท/คน/ปี ประมาณ 400-500 ทุน รวม 20 ล้านบาท/ปี (เพิ่มจาก 14 ล้านบาท เมื่อปีที่

ผ่านมา) ดังนั้น หากจะน านโยบายการจัดสรรทุนมาเป็นกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2561                                  

ก็สามารถจัดสรรได้จ านวน  400 ทุน โดยน าโครงการปลูกผักแลกค่าเทอมเป็นกลไกในการสนับสนุน

ทุนการศึกษา  
  

การเชื่อมโยงทุนการศึกษาเพื่อสร้างแนวทางรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2561 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 มาตรา 16 “มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสา

เร็จปริญญาตรี หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย” ทั้งนี ้คณบดีมีความเห็นรว่มกันในการก าหนดเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษา ดังนี้  

1. การจัดสรรทุนตามสดัส่วนของนักศึกษาของแตล่ะคณะ  

2.คณะต่าง ๆ จะร่วมกันระดมทุนจากคณะเองเพือ่สมทบ (ทั้งร่วมกับมหาวิทยาลัยและนโยบาย 

ระดับคณะ)  

มติท่ีประชุม ผลการจัดสรร (ตามเกณฑ์) และการระดมทุนเพิ่มของคณะ  
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แนวทางเบื้องต้นในการรับนักศึกษา  

1. นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุตรหลานเกษตรกร  บุตรหลานเครือข่ายสภาเกษตรกร                                 

ยุวเกษตรกร  โรงเรยีนมัธยมศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรม เป็นต้น  

2. การก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา เช่น การเข้าร่วมโครงการปลูกผักแลกค่าเทอมเพื่อให้

นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ และน าผลผลิตที่เป็นความอุตสาหะสร้างรายได้ด้วยตนเอง (ส่วนหนึ่ง) รวมถึงการปลด

ล็อคการก าหนดเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา (เกรดเฉลี่ย 2.00)  

3. การจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อรวบรวมทุน บริจาค จากแหล่งต่างๆ เช่น ศิษย์เก่า บริษัท/ห้าง

รา้น ผู้ประกอบการ และผู้มีจติกุศล (จะก าหนดวันภายในเดือน พฤษภาคม 2561)  

4.คณะต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดหานักศึกษาใหม่ในรอบพิเศษ เพื่อรับจ านวน

นักศึกษาใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2561 ให้มากขึ้น 

5. แนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าว ระดมทุน 

การจัดท าคลิปโฆษณาของศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีส่วนหล่อหลอมความส าเร็จ                                      

ในชีวติได้อย่างไร เป็นต้น 

6. การยกเลิกการเก็บเงินทดรองเรียนแรกเข้า (จ านวน 20,000 บาท) เพื่อเป็นการให้โอกาส

แก่นักศึกษาที่ไม่มีทุนทรัพย์ ซึ่งจะท าให้นักศึกษาไม่กล้าสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องจากไม่สามารถ                  

ที่จะจ่ายคา่ทดรองเรียนดังกล่าวได้ 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี ้ 

1. การน าเสนอข้อมูลจ านวนนักศึกษา ควรจัดท าเป็นภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยในรูปแบบ

บทสรุปผูบ้รหิาร วิเคราะห์ขอ้มูลออกมาเป็นจ านวนรอ้ยละ แสดงข้อมูลปัญหา และแนวทางการแก้ไข  

2. ทุกคณะต้องให้ความร่วมมือในการช่วยผลักดันและกระตุ้นให้จ านวนนักศึกษาเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการเจาะกลุ่มเป้าหมายโดยตรง มีการก าหนดมาตรการที่ชัดเจนและน าไปใช้ได้ทันที  

โดยก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาออกเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  

3. ในส่วนของการยกเลิกการเก็บเงินทดรองเรียนแรกเข้า (จ านวน 20,000 บาท) เพื่อเป็นการ

ให้โอกาสแก่นักศึกษาที่ไม่มีทุนทรัพย์ ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกมิติ พิจารณาว่าหากยกเลิกการเก็บจะส่งผล

กระทบในด้านใดบ้าง ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วไม่เห็นควรให้ยกเลิก มหาวิทยาลัยต้องก าหนดคุณภาพการศึกษา

ของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม                                     

มูลเมือง) และผู้อ านวยการส านักบริหารฯ นัดหารือคณบดีทุกคณะเพื่อพิจารณาแนวทางการด าเนินการในเรื่อง

ดังกล่าว โดยให้น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ 

พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป (วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561) 
 

 

 

 



- ๑๓ - 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 

5.1 รายงานผลการวเิคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   
 

ตามที่กองคลังได้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ จ านวน 151,197,200 บาท (หนึ่งรอ้ย

ห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นรายการงบผูกพันข้ามปีทั้งสองรายการ มีรายการ

เดียวที่เป็นเงินกันปีงบประมาณ 2559 จ านวน 122,434,200 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนสามหมื่น                                       

สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) นอกจากนั้น ในปีนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังได้รับอนุมัติงบตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน

ขนาดเล็กของรัฐบาล (เพิ่มเติม) ดังนี้  

รายการงบผูกพันข้ามปี จ านวน 3 รายการ  

1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์  เป็นงบผูกพันข้ามปี  จ านวน 

178,855,555 บาท  

2) ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานพร้อมครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นงบผูกพันข้ามปี จ านวน 

254,500,000 บาท 

3) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพลังงานทดแทนพร้อมครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นงบผูกพัน

ข้ามปี จ านวน 239,500,000 บาท 
 

ผลการจัดซื้อรายการค่าครุภัณฑ์ ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยได้รับการ

จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดสรรค่าครุภัณฑ์เงินงบประมาณ จ านวน 86 รายการ จ านวนเงิน 

43.19 ล้านบาท มีการจัดซื้อทั้งหมด จ านวน 86 รายการ จ านวน 42.19 ล้านบาท โดยด าเนินการซื้อโดยวิธี

ตกลงราคา/สอบราคา/พิเศษ และวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  
 

ในส่วนของเงินรายได้ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดสรร

คา่ครุภัณฑเ์งินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวน 72 รายการ จ านวนเงิน 7.44 ล้านบาท มีการจัดซื้อ จ านวน 121 

รายการ จ านวนเงิน 6.03 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีเกินกว่ารายการและเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เนื่องจาก

หน่วยงานมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  
 

ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
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5.2 การด าเนนิการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและ 

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยัที่มิใช่คณาจารย์ประจ า ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
  

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 499/2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ                              

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ ลงวันที่ 28 มีนาคม 

พ.ศ. 2561 เพื่อด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและผู้ปฏิบัติงาน                                         

ในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการ                                

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า และจากผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลยัที่มิใช่คณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2560 

และประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ พ.ศ. 2561 
 

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและผู้ปฏิบัติงาน                                     

ในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์  ในการประชุม คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้ร่วมกันพิจารณา

การด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวีธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 

แล้วมีข้อคิดเห็นว่า ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

ประจ า และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2560  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์

ประจ า ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยให้มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศให้แล้วเสร็จ ก่อนมีการ                                 

เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับฯ ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน นั้น ในการด าเนินการของมหาวิทยาลัยได้

ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 

2561 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป และได้พจิารณาตามเงื่อนไขเวลาตามบทเฉพาะ

กาล มาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ที่ให้สภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกวา่จะมี

สภาฯ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ                           

ใช้บังคับ จึงควรมีการเลือกตั้งในวันที่ 30 เมษายน 2561 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการ

เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวแล้ว จึงอาจขัดกับข้อ 9 แห่งข้อบังคับฯ กล่าวคือ มีการเลือก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามข้อบังคับฯ น้อยกวา่หกสิบวัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยออกประกาศ ดังนัน้ 

จึงควรพิจารณาก าหนดวันเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับก าหนด ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มี

การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตาม ข้อ 9 แห่งข้อบังคับฯ โดยก าหนดวันเลือกตั้งเป็น

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (จ านวน 63 วันนับจากวันออกประกาศมหาวิทยาลัย)  จึงเสนอที่ประชุม                         

เพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
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5.3 สรุปการประชุมสามญัที่ประชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย และสมาคมท่ีประชุม 

อธกิารบดแีห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 
 

 ตามที่อธิการบดีได้มอบหมายให้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม)                             

เข้ารว่มประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 

2/2561 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ ์จังหวัดนครนายก นั้น 
 

 ในการนี้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม)  ได้สรุปผลการเข้าร่วม

ประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ผลการประชุม ASAIHL 2018 ณ Soka University และโครงการเจรจาความร่วมมือ                                  

ทางวิชาการระหว่างที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กับ Keio University และ Waseda University ประเทศ

ญี่ปุน่ 

 2. การจัดกจิกรรมโครงการจติอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน 

 3. ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในโอกาสที่ได้รับ

รางวัลอินทรจักร สาขาบุคคลส าคัญที่น่ายกย่อง 

 4. สถานะการเงินของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดี                                

แห่งประเทศไทย  

 5. รายงานผลการจัดโครงการเฉลิมฉลอง ทปอ. 45 ปีอุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 

4.0 “University, the driver of Thailand 4.0” หรอื University Expo  

 6. รับทราบผลการคัดเลือกหัวหน้าส านักงานสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  

 7. ข้อเสนอของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยต่อระบบวิจัยและนวัตกรรม 

 8. ผลการด าเนินงานคณะกรรมการคณะท างานชุดต่าง ๆ ของที่ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศ

ไทย 

9. ความคืบหน้าการหารือของ สกอ. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ

พิจารณาก าหนดต าแหน่งวิชาการตามประกาศ กพอ.  

10. ความคบืหน้าข้อตกลงการจัดซื้อฐานข้อมูล Science Direct 

11. รายงานผลการด าเนินงานการบรหิารจัดการโครงการ Innovation Hubs 

12. การสนับสนุน “การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา” 

  13. การเตรียมการบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาใหม่ และรูปแบบการ

สนับสนุนภาครัฐในการผลิตก าลังคนสาขาที่ต้องการของประเทศ ตามนโยบาย Thailand 4.0 

14. การพจิารณาทบทวนการเปิด-ปิดภาคเรยีนของสถาบนัอุดมศึกษาไทย  

15. การพจิารณาผลการประชุมเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดี 4 เครอืข่าย 

16. การจัดการเรยีนการสอนในระดับมหาวิทยาลยัที่ได้รับข้อรอ้งเรียนจากศูนย์บริการ

ประชาชน 

17. เครอืข่ายมหาวิทยาลยัยัง่ยืน (SUN)  

18. รับทราบรายการผลการโครงการต่าง ๆ  
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ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น Technical Short Term Training 

Courses ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน และ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากสหภาพยุโรป (European Union : EU) ในวงเงินงบประมาณ

ทั้งสิน้ 902,793.10 ยูโร หรอืประมาณ 33,403,345 บาท (สามสิบสามล้านสี่แสนสามพันสามรอ้ยสี่สิบหา้

บาทถ้วน) เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้จัดฝึกอบรมและให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และเทคนิคการปฏิบัติงานด้าน

การเกษตรแก่บุคลากรและนักวิชาการจากกระทรวงการเกษตรและป่าไม้ของราชอาณาจักรภูฎานในช่วง

ระยะเวลา 2 ปี คือ ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 แล้วนั้น ทั้งนี้ ได้รับจัดสรรงบประมาณงวดแรก

จ านวนร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้ งหมด เป็นจ านวนเงิน 180,558.60 ยู โร  หรือประมาณ 

7,023,230.32 บาท (เจ็ดล้านสองหมื่นสามพันสองรอ้ยสามสิบบาทสามสิบสองสตางค)์  
 

  ทั้งนี้  วิทยาลัยนานาชาติ ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวระยะหนึ่งแล้ ว                         

โดยเริ่มเมื่อเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 ในการนี ้ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม

หลักสูตรนานาชาติ (ระยะสั้น) ในแง่มุมของผลการด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่รับผิดชอบ

หลักสูตรของคณะต่าง ๆ การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละหลักสูตร ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ

จัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว    
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.5 รับทราบผลการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา  

  2560 
 

  ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ด าเนินการคัดเลือก

อาจารย์ตัวอย่าง ประจ าปีการศึกษา 2560 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยอาจารย์ตัวอย่างของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2547 ไปแล้วนั้น ประกอบกับคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างฯ ในการประชุม 

คร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ตัวอย่าง จ านวน 4 คน ดังนี้ 
 

ด้าน รายชื่อ สังกัด 

ด้านการเรียนการสอน อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมฯ 

ด้านการวจิัย อาจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม คณะวิศวกรรมฯ 

ด้านบรกิารวชิาการ อาจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์อาภาลัย สุขส าราญ คณะศิลปศาสตร์ 

 

  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
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ที่ประชุมรับทราบ และให้ประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่าง 

พรอ้มทั้งมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณในวันไหว้ครู ประจ าปี 2561 (วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561) 
                             

5.6 รายงานผลการประกวดออกแบบตราสญัลักษณ์กองทนุพัฒนาแม่โจ้ 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาแม่โจ้                                           

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเผยแพร่การรับรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาแม่โจ้ โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์และการ

ส่งผลงานเข้าประกวดเสร็จสิ้นเรยีบรอ้ยแล้ว นั้น 
 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาแม่โจ้ ได้พิจารณาการประกวด

ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนิภาพรรณ ทรายแก้ว 

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเจ้าของผลงานได้                                

ส่งมอบไฟล์โลโก้ (นามสกุล AI) พร้อมค่าสี การระบุความหมาย และภาพตัวอย่างการใช้โลโก้ของกองทุนฯ                                        

ในสื่อต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสิทธิของมหาวิทยาลัยสามารถน าไปใช้เผยแพร่ได้ต่อไป ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 

คณะกรรมการฯ ได้มอบประกาศนียบัตรพร้อมของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่

กองทุนฯ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัล จ านวน 5,000 บาท โดยใช้งบประมาณในส่วนของฝ่ายหารายได้ต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.7 รับทราบรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงานของรองอธกิารบด ี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) ณ ราชอาณาจกัรภูฏาน 
 

 ตามที่ อธิการบดี รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา) ผู้บริหารระดับคณะ

และหน่วยงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของกองวิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางไปติดตามและประเมินผล

โครงการฝึกอบรมนานาชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน 

ภายใต้ โครงการ “Master’s Programs and Advanced Technical Short-Term Trainings in Rural Development 

and Management for the Ministry of Agriculture and Forests” ในระหว่างวันที่ 23 – 28 เมษายน ณ กระทรวง

เกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน นั้น 
 

ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ใน 1 ไตรมาส ระหว่างเดือนมกราคม                                                   

ถึง เดือนมีนาคม 2561 พบว่า มีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วจ านวน 189 ราย จ านวน 43 โครงการ 2561 ตาม

ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 การประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการกับกรมการวางแผนและนโยบาย 

(Policy and Planning Division) 

ประเด็นที่ 2 การประชุมร่วมกับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการเกษตรและ                              

ป่าไม้  

 

ประเด็นที่ 3 การเยี่ยมชมผลงานการจัดสวนของศิษย์เกา่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ประเด็นที่ 4 การเยี่ยมชมและติดตามผลการด าเนินโครงการฝึกอบรมนานาชาติ 

ประเด็นที่ 5 ประชุมความร่วมมือทางวิชาการและน าเสนอรายงานผลการด าเนินการโครงการ 

Master’s Programs and Advanced Technical Short-Term Trainings in Rural Development and Management for 

the Ministry of Agriculture and Forests ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ อธิบดี ผู้บริหารและ

หัวหน้าส่วนงานของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน  

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.8 รายงานสถานการณ์พายุฝนและการเกิดน้ าท่วมขังในพื้นที่มหาวิทยาลัย 
 

  ตามที่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ได้เกิดพายุฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ตั้งแต่เวลา 

18.00 น. จึงถึงช่วงเช้าวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จึงเป็นเหตุให้การระบายน้ าฝนภายในพืน้ที่มหาวิทยาลัยเกิด

การระบายไม่ทัน เนื่องจากพืน้ที่ภายนอกโดยรอบบรเิวณถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัย ถนนแม่โจ้-สันทรายสายเก่า 

ตั้งแต่สามแยกทุ่งหมื่นน้อยถึงถนนหลิ่งมื่นเกิดน้ าท่วมขัง ส่งผลให้น้ าท่วมเอ่อภายในมหาวิทยาลัย บริเวณหน้า

อาคารส านักงานอธิการบดี ถนนด้านหน้าอาคารพระช่วงเกษตรศิลปการ ถนนสายราชพฤกษ ์พืน้ที่แปลงปลูกพืช

ของคณะผลิตกรรมการเกษตร  และถนนสายอินทนิล (ประตูบางเขน)  
 

  โดยเหตุการณ์พายุฝนตกหนักในครั้งนี้  จากข้อมูลปริมาณน้ าฝนที่วัดได้ ณ ศูนย์วิจัย                         

พืชไรเ่ชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถงึเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 พฤษภาคม 

2561 วัดได้ 218.4 มิลลิเมตร ซึ่งถือว่ามีปริมาณที่สูงมาก ทั้งนี้ ในระหว่างที่เกิดพายุฝน กองอาคารและ

สถานที่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และบุคลากรกองอาคารฯ ตรวจสอบความเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้น ซึ่งไม่พบเหตุความเสียหายต่อทรัพย์สินราชการ พบเพียงต้นไม้โค่นล้มบริเวณหน้าอาคารเรือนธรรม

เท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 กองอาคารฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าแก้ไขปัญหาโดยการจัดเก็บเศษ

กิ่งใบไม้ที่ขวางทางการระบายน้ า เปิดช่องทางระบายน้ า ปิดกั้นการจราจร และที่จอดรถในพื้นที่น้ าท่วมขัง และ

เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงบ่ายของวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอ

ต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.9 รายงานผลการประชุมท่ีประชุมรองอธกิารบดดี้านการคลังและทรัพย์สิน 

มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.) 
 

ตามที่รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) ได้เข้าร่วมประชุมที่ประชุม

รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สนิมหาวิทยาลยัของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.) เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 

2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในการดังกล่าวที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อมความเข้าใจ

แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับด้านการเงินการคลังและพัสด ุในการนี้ ได้สรุปประเด็น ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบ เสนอ

ที่ประชุมเพื่อทราบ 3 ประเด็น ดังนี้ 



- ๑๙ - 

 

1. โครงการวจิัยและพัฒนาที่มีสัญญาจ้าง โดยระบุการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อตกลงในการ

ปฏิบัติงาน (Terms of Reference : TOR) เพื่อด าเนินการตรวจรับจากแหล่งทุนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการนัน้ ๆ 

ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. ข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก ตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชกีลาง เป็นแนวทางก าหนดให้สถาบันการศึกษาหรอืหน่วยงาน

ในก ากับของสถาบันการศึกษาของรัฐจะต้องมีใบอนุญาตวิชาชีพควบคุมจากสภาวิชาชีพวิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรม เพื่อท าโครงการอันเป็นงานที่เข้าข่ายวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพิ่มเติม นอกเหนือจากงาน

ออกแบบหรอืควบคุมงานกอ่สรา้ง 

3. โครงการบริการวิชาการที่มีลักษณะเป็นงานประชุมวิชาการ โดยให้มหาวิทยาลัย                     

เป็นผู้พัฒนาหรอืออกแบบหลักสูตรตามเป้าหมายของคูส่ัญญา และมีระยะเวลาของโครงการจ ากัดหรอืกระชั้นชิด 

โดยโครงการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมประชุม และ/หรือใช้                                      

เงินบริจาคร่วมบางส่วน จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.10 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ด ารงต าแหนง่บรหิารระดับต าแหน่งอธกิารบด ีและ 

ระดับต าแหนง่คณบด ีหรอืต าแหน่งที่เทียบเท่า 
 

ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับต าแหน่ง

อธิการบดี และต าแหน่งคณบดีหรอืต าแหน่งที่เทยีบเท่า ประจ าปีการศึกษา 2559 ได้รายงานผลการประเมินผล

การปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดีหรือ

ต าแหน่งที่เทียบเท่า ประจ าปีการศึกษา 2559 (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 – พฤษภาคม 2560) และ

คณะกรรมการประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะถัดไป ต่อสภาฯ รายละเอียดตาม

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี

หรอืต าแหน่งที่เทยีบเท่า ประจ าปีการศึกษา 2559 นั้น 
 

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม คร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 รับทราบ 

และมอบให้อธิการบดี และคณะบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า น าข้อมูลและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ                        

ประเมินฯ ไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

ด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 



- ๒๐ - 

 

 5.11 แถลงการณ์ร่วม 4 องค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

ตามที่มีบุคคลได้กระท าการแอบอ้างความเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจัดท าหนังสือ

โจมตีมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อเท็จจริง ท าให้ผู้อื่นสับสน และมหาวิทยาลัยเสี่ยงต่อความเสียหายและเสียชื่อเสียง 

จึงเห็นควรมีการชี้แจงให้บุคลากรและบุคคลภายนอกได้เข้าใจ และใช้วจิารณญาณในการอ่าน  
 

ในการนี้ จึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณาแถลงการณ์ร่วม ๔ องค์กร โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว

เห็นว่า เนื่องจากข้อความบางส่วนยังไม่ชัดเจน  และไม่ควรใช้ค าว่า “แถลงการณ์” จึงเสนอให้ปรับเป็น 

“เจตนารมณ์” ที่ประชุมจึงมีมติมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ หารือร่วมกับงานวินัยและนิติการ ปรับเนื้อหาให้เป็นไป                    

ในเชิงบวกและเชิงสร้างสรรค์ และส่งให้กรรมการทุกท่านเพื่อพิจารณาข้อความอีกครั้ง โดยให้แนบแบบเสนอ

ความเห็นชอบไปพรอ้มด้วย  
 

 5.12 การแต่งตัง้คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัย

แม่โจ ้

ตามที่คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 

2561 ได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการแต่งตั้งคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้องเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนระบบ และให้คณะ ส านักฯ ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ ควรมีการ

ประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และเสนอให้รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องพิจารณา และ                                                 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดเป็นนโยบาย เพื่อขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน                                            

และเพื่อให้ผูบ้รหิารเล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว นั้น  
 

ในการนี้  ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงาน                                                                     

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอ

ต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
 

 6.1 หลักเกณฑ์และนโยบายการใช้พื้นที่และทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

ตามที่คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่  2/2561                                   

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณานโยบายการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้พื้นที่และ

ทรัพย์สินระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับหน่วยงานภายนอกแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และ

นโยบายการใช้พื้นที่และทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี ้ 

 

 

 

 



- ๒๑ - 

 

1. หลักการใช้พืน้ที่และทรัพย์สินฯ 

   ๑) ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย                          

แม่โจ้ 100 ปี 

   ๒) ต้องเอื้อต่อการใช้ความรู้ และประยุกต์การใช้ความรู้ของแม่โจ้ ให้นักศึกษาได้ฝึก                  

ได้ใชป้ระโยชน์ 

   3) ผลประโยชน์จากการใช้พื้นที่และทรัพย์สินฯ ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด

ปัจจุบัน 

   ๔) ระบบบรหิารจัดการทรัพย์สินและพืน้ที่ต้องตรวจสอบได้และประเมินผลได้ 

  2. นโยบายการใช้พื้นที่และทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

   ๑) มหาวิทยาลัยเห็นควรด าเนินการจัดท าผังการใช้พื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี 

   2) เห็นควรให้มหาวิทยาลัยศึกษาข้อเท็จจริงที่สะท้อนศักยภาพของพื้นที่ และปัญหา

การใช้พื้นที่ที่ผา่นมา และน าเสนอแนวทางการใช้พื้นที่ดังกล่าวตามยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี 

   3) เห็นควรให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้บรหิารจัดการและดูแลการใช้ประโยชน์พื้นที่ ที่ต้องท า

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในส่วนของคณะให้บริหารจัดการในเรื่องการเรียนการสอน 

การบรกิารวชิาการ และงานวิจัย และพืน้ที่ส่วนอื่น ๆ  
 

ที่ประชุมรับทราบ และให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 

 

 6.2   ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป 

 

ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2561 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 

2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 5 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๒ - 

 

เลิกประชุม 1๔.30 น.  
 

 

 

  (นางธัญทิวา เผา่ต๊ะใจ)            (นางพัชรี ค ารินทร์) 

         เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป                       หัวหน้างานประชุม 

  ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

 

(นางปราณี พันธุ์วุฒ)ิ         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากจิ) 

                 ผู้อ านวยการกองกลาง                รองอธิการบดี 

       ผู้ตรวจรายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

           

 

               รับรองรายงานการประชุม 

 

 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จ าเนียร ยศราช) 

  อธิการบดมีหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

        23 พฤษภาคม 2561  

 

 

 

 


